



## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

7 มกราคม 2562

เวียดนามอาจเผชิญปัญหาปลายสวายล้นตลาด



บริษัท Viet Dragon Securities Company (VDSC) กล่าวว่า ภาคการส่งออกปลาสวายเป็นอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดในปีนี้ แต่การผลิตที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินและราคาที่ลดลง

เกษตรกรหลายรายรีบเพาะพันธุ์ปลาสวาย หลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากต้นปี 2560 เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่อุปทานส่วนเกินเมื่อบริษัทเข้าสู่ฤดูการผลิต ปลาที่ขายเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานราคาอาจลดลง

บริษัทเตือนว่า ผู้ประกอบการอาจจะประสบกับการขาดทุนและหยุดการเพาะพันธุ์สวายในฤดูกาลหน้า ซึ่งหมายความว่า จะขาดวัตถุดิบสำหรับการผลิตครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง เวียดนามสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในสหรัฐฯ แทนที่ปลานิลจากจีน ซึ่งปัจจุบันสหรัฐนำเข้ามากกว่าร้อยละ 40 ของปลาทั้งหมด

ในขณะที่ปัญหาและอุปสรรคการส่งออกปลาสวายของเวียดนามไปยังตลาดสหรัฐมีแนวโน้มลดลง เวียดนามได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) ในการทดสอบขั้นตอนที่สำคัญในการประเมินของหน่วยบริการด้านความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหาร (Food Safety and Inspection Service :FSIS) ซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

นอกจากนี้ การเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับปลาสดในช่วงระยะเวลาการทบทวนครั้งที่ 14 (POR 14) ต่ำกว่า POR 13 อย่างมีนัยสำคัญ บริษัท VDSC คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกปลาสดไปยังตลาดสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้

VDSC กล่าวว่า ความต้องการปลาสดในสหภาพยุโรปคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ถ้าความตกลงการค้าเสรีเวียดนามกับสหภาพยุโรป (EU-Vietnam Free Trade Agreement :EVFTA) ได้รับการอนุมัติต้นปี 2562 จะทำให้ภาษีนำเข้าปลาสดแช่แข็งลดลงจาก 5.5 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 3 ปี สำหรับเนื้อปลาสดลดลงจาก 7 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 7 ปี

สำหรับในตลาดสหรัฐฯและยุโรปเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการทำกำไรจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง อัตรากำไรสำหรับผลิตภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 22-25 มากกว่ากำไรเนื้อสัตว์แช่แข็งที่ร้อยละ 12 – 16

นอกจากนี้ในปี 2575 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 8,500 ล้านคน และปลาในแหล่งธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง ส่วนแบ่งการตลาดของผู้เลี้ยงปลาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 54 ในปี 2575 บรรดาระบบผู้ผลิตปลาสด เช่น บริษัท Vinh Hoan จะมีโอกาสขยายการผลิตเพิ่มขึ้น

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามมีสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะเลี้ยงปลาสดและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากปลาสดเนื้อขาว ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายอื่น ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ ไทย และอินโดนีเซีย ยังผลิตปลาเนื้อสีเหลืองที่มีราคาถูกลง

ในปี 2561 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกปลาประมาณ 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯเมื่อเทียบกับปี 2560

(จาก Vietnam News/7 มกราคม 2562)